

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
HUYỆN HUƠNG HÓA
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 2/TTB-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hương Hóa, ngày 14 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

**Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020
và những kiến nghị, đề xuất**
(Tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa X)

Năm 2020, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước là năm Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kỷ niệm các ngày lễ lớn, toàn đảng, toàn dân và toàn quân tập trung tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVI.

Thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và những ý kiến kiến nghị như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN DÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ NHÂN DÂN QUAN TÂM

Trong 6 tháng đầu năm 2020, nhìn chung tình hình tư tưởng của đại bộ phận các tầng lớp Nhân dân trong huyện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành, quản lý của Nhà nước. Đời sống của Nhân dân, nhất là những người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán được quan tâm chu đáo. Các chính sách cho người già neo đơn, người tàn tật, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân đánh giá cao quan điểm, đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước và chủ trương nhất quán, quyết liệt trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện các hình thức kỷ luật Đảng trong công tác cán bộ; ghi nhận việc Chính phủ, chính quyền các cấp đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid - 19, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đồng tình với việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; yên tâm hơn vì những tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được đề đạt tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đã từng bước được giải quyết.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân trong huyện thời gian qua còn một số băn khoăn, lo lắng, đó là: đại dịch Covid - 19, tệ nạn ma túy, an toàn vệ sinh thực phẩm không đảm bảo chất lượng, giá một số mặt hàng thấp như tiêu, cà phê, cao su; ô nhiễm môi

trường ở các trang trại, các công ty chế biến nông sản Nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; Nghị quyết 832/2019/NQ-UBTVQH14 được số đông nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân mong muốn việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế cần có lộ trình, đảm bảo sự đồng bộ, tính khả thi và thống nhất trong hệ thống chính trị; cần tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm trước khi thực hiện tổng thể.

Nhân dân mong muốn chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên xã đã bị xuống cấp, hư hỏng; đầu tư xây dựng trụ sở làm việc một số xã; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chỉ đạo việc kiểm tra, sớm khắc phục tình trạng sai lệch thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo...

II. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN, THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì xây dựng Chương trình giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị phản biện lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Tham gia cùng với Viện Kiểm sát nhân huyện giám sát nhà tạm giam, tạm giữ Công an huyện... Mặt trận huyện tổ chức kiểm tra giám sát 23 cuộc, Mặt trận xã, thị trấn tổ chức giám sát 64 cuộc thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Chính phủ về hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid - 19...

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã chủ trì, phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử theo quy định; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, chương trình, thời gian địa điểm tiếp xúc cử tri, chuẩn bị tốt nội dung, thành phần tham gia. Trong 6 tháng đầu năm tổ chức 15 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (01 cuộc), HĐND tỉnh (04 cuộc), HĐND huyện (08 cuộc) có 925 lượt cử tri tham dự, bình quân mỗi cuộc tiếp xúc có 55 – 65 cử tri tham dự. Sau tiếp xúc cử tri Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và chính quyền các cấp địa phương xem xét giải quyết và trả lời cử tri.

Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND cấp xã theo quy định; tìm giải pháp nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc

cử tri, mở rộng các hình thức tiếp xúc; các đại biểu, cơ quan liên quan được mời dự có trách nhiệm giải đáp kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ tại trụ sở làm việc, trong 6 tháng đầu năm 2020 đã tiếp 08 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 01 đơn kiến nghị. Đơn thư của công dân đều được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên bám nắm cơ sở, địa bàn dân cư; tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện; chú trọng lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, các phong trào, cuộc vận động, đề án vào các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Túc và A Xing sáp nhập thành xã Lìa đúng tiến độ, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của 21 xã, thị trấn.

4. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giai đoạn 2016-2020; tiếp tục phối hợp thực hiện phát triển du lịch, thương mại, gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động nhân dân tham gia các hoạt động cứu trợ, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Thực hiện Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” Xuân Canh Tý năm 2020 đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ chương trình trong dịp Tết Nguyên đán với tinh thần không để người nghèo, đau ốm, già cả, neo đơn không có Tết với trên 6.234 suất quà đồng (Bằng hiện vật: gạo, mỳ tôm, dầu ăn... và tiền mặt) trị giá hơn trên 2,9 tỷ đồng (vận động tại chỗ trên 63.000.000 đồng) trao cho hộ nghèo, khó khăn, già cả neo đơn, gia đình chính sách, ... ở các xã, thị trấn trong huyện.

5. Phòng, chống dịch Covid -19, tiếp nhận ủng hộ và phân bổ ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên Mặt trận các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết; triển khai các văn bản của Chính phủ, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch Covid -19, Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19” của Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... sâu rộng trong toàn dân.

- Kết quả tiếp nhận ủng hộ:

+ Tiếp nhận trực tiếp bằng tiền và hiện vật: **717.255.000**, đồng. Trong đó: tiền mặt 636.255.000 đồng; hiện vật: gạo, mì tôm, dầu ăn, nước lọc...trị giá 81.000.000, đồng.

- Kết quả phân bổ nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch:

+ Tổng chi: **634.600.000** đồng.

Trong đó: + Gạo cứu trợ cho hộ nghèo trên địa bàn huyện: 411.000.000 đồng;

+ Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn: 30.000.000 đồng;

+ Hỗ trợ 65 chốt Biên phòng và 01 Khu cách ly: 70.000.000 đồng;

+ Thực phẩm: 13.000.000, đồng;

+ Mua trang thiết bị Y tế: 51.800.000 đồng;

+ Chuyển cho Phòng Y tế huyện: 58.800.000 đồng.

6. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư. Thực hiện có hiệu quả các phong trào: Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thường xuyên củng cố và đẩy mạnh hoạt động của Tổ an ninh nhân dân, Tổ hòa giải, đội thanh niên xung kích, câu lạc bộ pháp luật, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn... góp phần tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn như: công khai, niêm yết danh sách các nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ Covid -19.

7. Ủy ban TQVN Việt Nam các cấp trong huyện, đã đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Nhân dân với nhiều hình thức như: phối hợp với các Đoàn Biên phòng đóng quân trên địa bàn phát động phong trào “Điểm sáng vùng biên”; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp và các Đoàn Biên phòng tổ chức tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 không xuất nhập cảnh trái phép. Cùng nhau xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới tôn trọng, bảo đảm luật pháp và an ninh của mỗi quốc gia.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019; Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, thị trấn những năm qua đã đạt hiệu quả nhất định, đã giám sát các công trình, dự án, phát hiện và kiến nghị với các cấp, các ngành nhiều vụ việc, góp phần phòng, chống lãng

phí, thất thoát trong quá trình triển khai các công trình đầu tư trên địa bàn. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện khi công trình đã hoàn thành, tiến hành nghiệm thu Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng không được mời tham dự và không ký vào biên bản nghiệm thu nhưng các công trình đó vẫn được quyết toán. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn (chủ đầu tư) thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Trong những năm qua công tác kết nghĩa Bản - Bản giữa Việt Nam và Lào là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường quan hệ, tình hữu nghị và giúp đỡ nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh biên giới giữa nhân dân hai quốc gia. Tuy nhiên kinh phí để tổ chức giao ban, trực báo hàng tháng, quý, năm chưa được các cấp phân bổ. Đề nghị HĐND, UBND huyện nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ ngân sách cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn biên giới có bản kết nghĩa để hoạt động thuận lợi hơn (có thể ở mức 2-3 triệu đồng/năm/xã).

Trên đây là thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 và một số ý kiến kiến nghị, đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa X.

Nơi nhận:

- Thường Huyện ủy;
- HĐND, UBND huyện;
- BTT. UBMT huyện;
- Các tổ chức TV của MT huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- UBMT các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Hồ Ngọc Tình